

CÔNG AN THÀNH PHỐ THÁI BÌNH, CÔNG AN HUYỆN QUỲNH PHỤ

Tăng cường đấu tranh phòng, chống ma túy

Những năm qua, Công an thành phố Thái Bình quyết liệt đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy, bước đầu hạn chế gia tăng người nghiện. Nhiều điểm phức tạp về ma túy đã được tập trung giải quyết triệt để, từng bước ổn định an ninh trật tự trên địa bàn.



Tòa án nhân dân huyện Quỳnh Phụ xét xử lưu động đối tượng mua bán trái phép chất ma túy.

Là lực lượng nòng cốt trong đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, Công an thành phố chủ động tham mưu UBND thành phố xây dựng kế hoạch về phòng, chống, kiểm soát ma túy và các tệ nạn xã hội trên địa bàn. Huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia. Công tác tuyên truyền được triển khai sâu rộng đến từng hộ gia đình, khu dân cư, các cơ quan, đơn vị, trường học. Các tổ chức chính trị - xã hội như: Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên đã tổ chức cho hội viên, đoàn viên ký cam kết không phạm tội và mắc tệ nạn ma túy; đặc biệt chú trọng đẩy mạnh việc xây dựng và duy trì hoạt động mô hình tự quản trong các dòng họ và khu dân cư; phong trào tự quản về an ninh trật tự; duy trì hoạt động của các câu lạc bộ về phòng, chống ma túy như: mô hình câu lạc bộ "Quần lý, giáo dục trẻ em không phạm tội và mắc các tệ nạn xã hội", tổ phụ nữ "3 không": không ma túy, không hút dấm, không vi phạm Luật Giao thông đường bộ và đối thanh niên tình nguyện "Thắp sáng niềm tin". Nhờ vậy, nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân ngày một nâng lên, chủ động phòng ngừa, tham gia phát hiện, tố giác những dấu hiệu, hành vi vi phạm.

Thượng tá Nguyễn Hoàng Ánh, Phó Trưởng Công an thành phố cho biết: Tình trạng mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn thành phố có chiều hướng gia tăng, chủ yếu tập trung vào số thanh thiếu niên, con em gia đình điều kiện kinh tế khá giả và đối tượng không có nghề nghiệp bỏ nhà đi lang thang. Hoạt động của loại đối tượng này diễn ra nhờ lẽ song phương thức, thủ đoạn buôn bán, vận chuyển, cất giấu ma túy ngày càng tinh vi, xảo quyệt. Chúng thường xuyên thay đổi phương thức, quy luật hoạt động nhằm tránh né sự phát hiện của cơ quan chức năng, gây khó khăn cho công tác phát hiện, điều tra, truy xét. Nhưng với sự chủ động đẩy mạnh các hoạt động nghiệp vụ, phối hợp đấu tranh trên các



Công an thành phố Thái Bình bắt giữ đối tượng tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy.

tuyến, địa bàn trọng điểm, Công an thành phố đã đấu tranh có hiệu quả, khám phá nhiều chuyên án, vụ án, bắt giữ nhiều ổ nhóm mua bán, vận chuyển ma túy; triệt xóa, vô hiệu hóa nhiều điểm ma túy trên địa bàn, vì vậy tình hình, hoạt động của tội phạm ma túy tiếp tục được kiểm chế, không có tụ điểm, điểm hoạt động phức tạp xảy ra trên địa bàn. 6 tháng đầu năm, Công an thành phố đã bắt, khởi tố 79 vụ, 86 bị can về hành vi mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Với quyết tâm sẵn sàng chiến đấu, không quản ngại nắng mưa, vất vả, chỉ trong tháng cao điểm phòng, chống ma túy năm 2019, từ ngày 1 - 30/6, các cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố thực hiện thành công nhiều chuyên án, triệt phá nhiều tụ điểm phức tạp về ma túy. Điển hình: 8 giờ 30 phút ngày 5/6, tại khu vực ngõ 2, đường Hoàng Công Chất, tổ 49, phường Quang Trung, tổ công tác của Công an thành phố bắt quả tang Vũ Đức Linh, sinh năm 1995, đăng ký hộ khẩu thường trú tại thôn Bắc Sơn, xã Vũ Ninh (Kiến Xương) có hành vi mua bán trái phép chất ma túy; thu giữ của Linh 2,5049 gam heroïin. Mở rộng điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã tiến hành rà soát các hộ gia đình trong trường hợp khẩn cấp và lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Đào Xuân Tiềm, sinh năm 1978, đăng ký hộ khẩu thường trú thôn Quang Trung, xã Vũ Văn (Vũ Thu) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy; quá trình bắt giữ thu của Tiềm 0,3240 gam heroïin. Tiếp đó, 0 giờ 40 phút ngày 17/6, tổ công tác của Công an thành phố kiểm tra hành chính quán karaoke "Không tên quán" thuộc tổ 30, phường Hoàng Diệu,

dân cư. Làm tốt công tác giải quyết người nghiện ma túy, công tác lập hồ sơ đưa người nghiện vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Huyện Quỳnh Phụ có địa bàn giáp ranh với nhiều địa phương trong và ngoài tỉnh, có nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ chạy qua. Vì vậy, các đối tượng tàng trữ, mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy lợi dụng địa hình để hoạt động với nhiều thủ đoạn tinh vi, liêu lĩnh. Những năm qua, Công an huyện Quỳnh Phụ luôn xác định đây là trọng điểm, chỉ đạo công tác phòng, chống tội phạm ma túy và kiểm soát ma túy là một nhiệm vụ trọng tâm, qua đó góp phần đẩy lùi ma túy, giữ gìn an ninh trật tự địa bàn. Đại úy Đinh Văn Nghị, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và ma túy, Công an huyện Quỳnh Phụ cho biết: Hàng năm, Công an huyện đã chủ động tham mưu Huyện ủy, UBND huyện, Ban Chỉ đạo 138 huyện tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tội phạm và kiểm soát ma túy, xây dựng các kế hoạch cụ thể, phối hợp, triển khai đến các đoàn thể, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện trong công tác đấu tranh,

phòng, chống tội phạm ma túy. Vận động quần chúng nhân dân đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy.

Công an huyện đã phối hợp hiệu quả với các ban, ngành, đoàn thể, địa phương trong huyện như hội cựu chiến binh, đoàn thanh niên, hội liên hiệp phụ nữ các xã, thị trấn đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy, hậu quả và tác hại của việc sử dụng, sản xuất và buôn bán ma túy đối với mỗi cá nhân, gia đình và xã hội. Trong đó, chú trọng tuyên truyền về tác hại của chất gây nghiện, ma túy tổng hợp, chất hướng thần mới và giáo dục kỹ năng phòng ngừa ma túy trong thanh thiếu niên, học sinh, đối tượng có nguy cơ cao về ma túy.

Cùng với đó, Công an huyện đã phối hợp chặt chẽ với cơ sở tăng cường bám nắm địa bàn, tăng cường công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội, tập trung rà soát, triệt phá các điểm, tụ điểm, ổ nhóm mua bán, tàng trữ, vận chuyển và sử dụng

trái phép chất ma túy, mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm về ma túy. Công an huyện cũng phối hợp thực hiện các biện pháp giáo dục, cảm hóa người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư... qua đó, từng bước kiểm chế và đẩy lùi tệ nạn ma túy trên địa bàn.

Để thực hiện hiệu quả đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm ma túy năm 2019, Công an huyện Quỳnh Phụ đã phối hợp với các cấp, ngành, địa phương tăng cường lực lượng, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lập chuyên án đấu tranh, triệt phá nhiều tụ điểm, bắt nhiều đối tượng gieo rắc cái chết trắng phải đến tội trước pháp luật. Từ ngày 1 - 26/6, Công an huyện đã phát hiện, bắt 12 vụ mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Điển hình: 9 giờ 45 phút ngày 11/6, tại nơi ở của Vũ Đăng Mạnh, sinh năm 1964, trú tại thôn Quỳnh Ngọc, xã Quỳnh Hồng, Công an huyện Quỳnh Phụ bắt quả tang Vũ Đăng Mạnh đang có hành vi bán trái phép 2 gói heroïin (trọng lượng 0,0344 gam) cho Nguyễn Hữu Khỏe, sinh năm 1992, trú tại thôn Nghi Phú, xã Quỳnh Lâm. Th hành lệnh khám xét khẩn cấp, cơ quan chức năng phát hiện trong nhà Vũ Đăng Mạnh tàng trữ 1 gói heroïin trọng lượng 0,1087 gam. Công an huyện Quỳnh Phụ đã ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam Vũ Đăng Mạnh về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Qua quá trình theo dõi, mặt phục, 13 giờ ngày 21/6, tại khu vực tổ 10, thị trấn An Bài, tổ công tác của Công an huyện Quỳnh Phụ phối hợp với Công an thị trấn An Bài bắt quả tang Trần Văn Nam, sinh năm 1992, trú tại tổ 8, thị trấn An Bài đang có hành vi tàng trữ trái phép 0,2208 gam heroïin. Qua đấu tranh, khai thác, Nam khai nhận vào mua gói ma túy của một người lạ tại khu vực ngã tư Vũ Hạ, xã An Vũ với giá 100.000 đồng, chưa kịp sử dụng thì bị bắt. Công an huyện Quỳnh Phụ đã ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam Trần Văn Nam về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Thủ đoạn của tội phạm ma túy ngày càng phức tạp, thời gian tới, Công an huyện Quỳnh Phụ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, xây dựng các mô hình phòng, chống ma túy; phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể, địa phương, sử dụng đồng bộ các biện pháp, kịp thời phát hiện, đấu tranh triệt phá, không để hình thành các điểm, tụ điểm, các đối tượng tàng trữ, buôn bán, sử dụng trái phép chất ma túy, góp phần đẩy lùi tệ nạn ma túy, bảo đảm an ninh trật tự, giữ gìn cuộc sống bình yên của nhân dân.

MINH NGUYỆT - TRỊNH CƯỜNG

▶ BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG TỈNH Bắt 4 vụ trong đợt cao điểm phòng, chống tội phạm về ma túy

Trong đợt cao điểm phòng, chống tội phạm về ma túy (1/6 - 1/7/2019), các đơn vị Bộ đội Biên phòng tỉnh đã phối hợp thực hiện 4 chuyên án, kế hoạch nghiệp vụ. Kết quả, các đơn vị đã phát hiện, bắt 4 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ của các đối tượng gồm 3,1977 gam heroïin, 23,6313 gam Methamphetamine, 0,1018 gam hồng phiến và gần 70 triệu đồng cùng nhiều tang vật khác...

Các đơn vị đã tiến hành mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ; ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy"; đồng thời, bàn giao các đối tượng cho Công an huyện Thái Thụy và Công an huyện Tiên Hải xử lý.

TẤT ĐẠT

▶ Khánh thành, bàn giao nhà cho học sinh nghèo hiếu học

Tiếp nối các hoạt động nhân đạo trong chương trình "Tiếp sức đến trường", Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Đài PTTH Thái Bình phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện Vũ Thư, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Tổng công ty Samco vừa tổ chức khánh thành và bàn giao nhà cho học sinh nghèo hiếu học tại xã Việt Thuận (Vũ Thư).

Gia đình em Lưu Ngọc Anh, thôn Thái Hạc có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, thuộc diện hộ nghèo trong xã. Bố bỏ đi, Ngọc Anh ở với mẹ trong ngôi nhà cấp 4 đã xuống cấp, dột nát. Trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình, Đài PTTH Thái Bình đã vận động các nhà hảo tâm tài trợ gần 100 triệu đồng để gia đình em Ngọc Anh xây nhà mới. Sau 3 tháng thi công, căn nhà khang trang, kiên cố với diện tích 50m2 được hoàn thành, trở thành niềm vui giúp hai mẹ con Ngọc Anh sớm ổn định cuộc sống.

Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân đã tặng quà cho gia đình em Lưu Ngọc Anh nhằm động viên em cố gắng vươn lên trong học tập, trở thành người có ích cho xã hội.

THU HOÀI

▶ Thả 1 cá thể rùa biển về môi trường tự nhiên



Các đơn vị phối hợp thả cá thể rùa biển về môi trường tự nhiên.

13 giờ ngày 1/7, Đồn Biên phòng Cửa Lân phối hợp với Chi cục Thủy sản (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) và Công an xã Đồng Minh (Tiền Hải) tiến hành thả 1 cá thể rùa biển về môi trường tự nhiên.

Theo thông tin từ Đồn Biên phòng Cửa Lân, cá thể rùa do ông Đinh Văn Trương, thôn Đông Châu Ngoại, xã Đồng Minh bắt được tại bãi biển của gia đình. Cá thể rùa biển được xác định là rùa biển nằm trong sách đỏ có trọng lượng hơn 10kg. Ông Trương đã tự giác giao nộp cho lực lượng chức năng. Đây là lần thứ hai trong năm 2019 Đồn Biên phòng Cửa Lân phối hợp thả cá thể rùa biển về môi trường tự nhiên.

THIÊN AN

Để bảo đảm sức khỏe cho người lao động (NLD) trong quá trình lao động, sản xuất, thời gian qua, Liên đoàn Lao động huyện Hưng Hà đã chỉ đạo các công đoàn cơ sở tích cực phối hợp với chủ sử dụng lao động thường xuyên chăm lo bữa ăn ca cho NLD. Nhiều doanh nghiệp đã hỗ trợ kinh phí để nâng chất lượng bữa ăn.

Chăm lo bữa ăn ca cho người lao động

nhân được Công ty nâng lên 23.000 đồng/người. Vì thế, trong mỗi bữa ăn nhà bếp đều chuẩn bị thực đơn có từ 2 - 3 món chính: thịt, cá, trứng... để bảo đảm dinh dưỡng; nơi ăn thoáng mát, sạch sẽ. Chị Trần Thị Phương, Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty cho biết: Hầu hết công nhân đều là người địa phương, kinh tế còn nhiều khó khăn, để công nhân có sức khỏe làm việc lâu dài Công đoàn Công ty đã đề xuất chủ doanh nghiệp nâng chất lượng bữa ăn. Nguồn thực phẩm đầu vào được Công ty ký kết với những đơn vị cung cấp đủ điều kiện, quá trình chuẩn bị bữa ăn cho NLD cũng được phòng y tế của Công ty kiểm tra, giám sát chặt chẽ. Vì vậy, từ khi

thành lập đến nay, Công ty chưa để xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm. Anh Đoàn Văn Tinh, công nhân Công ty chia sẻ: Bữa ăn của chúng tôi được bảo đảm bằng thực phẩm tươi ngon, đầy đủ và thường xuyên được thay đổi; phụ nữ mang thai có chế độ ăn riêng nên ai cũng mạnh khỏe, hàng hái lao động sản xuất.

Với Xí nghiệp Veston Hưng Hà thuộc Tổng công ty May 10, việc chăm lo bữa ăn ca cho NLD không chỉ dừng lại ở khẩu hiệu. Tại nhà bếp của Xí nghiệp, bảng công khai tiêu chuẩn bữa ăn từng ngày; thực phẩm, đơn giá, số lượng, thực phẩm ghi cụ thể và niêm yết tại nhà bếp để công nhân biết được chất lượng bữa ăn của mình. Ngoài ra,

10 nguyên tắc vàng trong chế biến thực phẩm cũng được Xí nghiệp yêu cầu nhân viên nhà bếp phải nắm vững; có bảng hướng dẫn cách xử lý khi ngộ độc thực phẩm... Chị Phạm Thị Bình, bếp trưởng Xí nghiệp chia sẻ: Với số lượng trên 1.300 công nhân, hàng năm bộ phận nhà bếp đều được Xí nghiệp tổ chức khám sức khỏe định kỳ. Bên cạnh đó, chúng tôi luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, không làm việc cho xong mà phải coi trọng chất lượng bữa ăn, coi trọng vệ sinh an toàn thực phẩm; đồng thời lấy ý kiến đánh giá của công nhân về chất lượng bữa ăn để rút kinh nghiệm. Hiện nay, ngoài việc nhập thực phẩm với những đơn vị có uy tín, có nguồn gốc rõ

ràng, có giấy chứng nhận bảo đảm an toàn, Xí nghiệp đã tự trồng được rau xanh để cung cấp trong các bữa ăn.

Theo thống kê của Liên đoàn Lao động huyện Hưng Hà, hiện toàn huyện có khoảng 200 doanh nghiệp vừa và nhỏ đăng ký kinh doanh, tuy nhiên chỉ có khoảng 50 doanh nghiệp có số lượng lao động từ 200 đến hơn 1.000 người. Hầu hết doanh nghiệp đều có tổ chức công đoàn và có nhà ăn cho công nhân nên việc bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm trong bữa ăn ca cho công nhân được tổ chức công đoàn và chủ sử dụng lao động giám sát chặt chẽ. Theo bà Đặng Thị Kim Cúc, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện

Hưng Hà, bữa ăn giữa ca tại doanh nghiệp có vai trò quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của NLD cũng như năng suất lao động. Vì vậy, để nâng cao sức khỏe NLD, các doanh nghiệp trong huyện luôn quan tâm và coi trọng

đến chất lượng các bữa ăn ca. Hàng năm, Liên đoàn Lao động huyện cùng các ngành chức năng tổ chức kiểm tra công tác an toàn thực phẩm trong các doanh nghiệp, qua đó kịp thời chấn chỉnh những doanh nghiệp chưa thực hiện theo quy định. Đối với những doanh nghiệp mức ăn hỗ trợ cho NLD dưới 15.000 đồng/bữa, chúng tôi yêu cầu chủ sử dụng lao động cần nghiêm chỉnh chấp hành để bảo đảm sức khỏe cho NLD.

NGUYỄN CƯỜNG



Chuẩn bị bữa ăn ca cho người lao động tại Công ty TNHH Plummy Garment Việt Nam.